

Source :

ไทยโพสต์

Date : 28 มี.ค. 2561

Page :

14

No :

# พินแกลงเปรี้ยว แฉะละเมิดศาล

ศาลจังหวัดขอนแก่นตั้งสำนวนคดีพิน  
'เปรี้ยว' กับพวกละเมิดอำนาจศาล หลัง  
ภาพหลุดแชตกับบุคคลภายนอกระหว่าง  
การพิจารณาคดี  
ฆ่าหั่นศพ

หน้า 4

## ศาลขอนแก่นพินแกลงเปรี้ยวละเมิดอำนาจ

ศาลยุติธรรม ● ศาลจังหวัดขอนแก่นตั้งสำนวนคดีพิน "เปรี้ยว" กับพวกละเมิดอำนาจศาล หลังเกิดภาพหลุดแชตกับบุคคลภายนอกระหว่างการพิจารณาคดีฆ่าหั่นศพน้องแอมเมื่อปลายวันที่ 13 มี.ค. ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ

ที่ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เวลา 10.30 น. วันที่ 27 มีนาคมนี้ นายสรารุช เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนายสุรียันธ์ หงษ์วีไล โฆษกศาลยุติธรรม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีในโลกออนไลน์แชร์ภาพหลุดแชตของ น.ส.ปริยานุช โนนวังชัย หรือเปรี้ยว จำเลยที่ 1 ในคดีฆ่าหั่นศพ น.ส.วริศรา กลินจ้อย หรือน้องแอม หมายเลขดำ 1957/2560 ของศาลจังหวัดขอนแก่น กับเพื่อนคือ น.ส.กวิตา ราชดา หรือเอิร์น จำเลยที่ 2 ซึ่งปรากฏภาพสวมชุดนักโทษ และ น.ส.จิตารัตน์ พรหมคุณ หรือเบนซ์ จำเลยที่ 3 ที่ได้รับการประกันตัว

นายสรารุชกล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26

มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 เกี่ยวกับข้อเท็จจริง และตรวจสอบพบว่า เป็นภาพถ่ายภายในห้องพิจารณาคดี เมื่อช่วงปลายวันที่ 13 มี.ค.2561 มีการส่งภาพและข้อความแชตกันต่อมา ในส่วนการดำเนินการนั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคำ รวมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องพิจารณาคดี พบว่ามี น.ส.ปริยานุช จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งไม่ได้รับการประกันตัว กับจำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับการประกันตัว เป็นผู้นำโทรศัพท์เข้าไปถ่ายภาพและส่งข้อความดังกล่าว จึงมีการเรียกทนายความมาแจ้งเตือนการห้ามใช้โทรศัพท์ในห้องพิจารณา

นายสรารุชกล่าวว่า ขณะนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งสำนวนคดีละเมิดอำนาจศาล หรือการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลแล้ว โดยศาลจะออกหมายเรียกให้ น.ส.จิตารัตน์ จำเลยที่ 3 มาไต่สวนต่อไปในช่วงเดือน เม.ย.นี้ ส่วนจำเลยที่

1 และ 2 สามารถเบิกตัวจากเรือนจำมาไต่สวนได้อยู่แล้ว สำหรับคดีละเมิดอำนาจศาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่ามีบริเวณศาลเป็นพื้นที่ห้ามถ่ายภาพและบันทึกเสียง เว้นแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาแล้วแต่กรณี

ผู้สื่อข่าวถามถึงผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ นายสรารุชระบุว่า จำเลยที่ 1, 2 และ 3 เกี่ยวข้องแน่นอน เมื่อศาลตั้งสำนวนไต่สวนแล้ว ถ้ามีใครเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาวินิจฉัยดำเนินการต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วย และยังได้ตักเตือนห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องพิจารณาแล้วด้วย

ด้านนายสุรียันธ์ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ข้อหาละเมิดอำนาจศาลนั้นเป็นการคุ้มครองคู่ความในคดี จะเป็นประโยชน์กับประชาชน เมื่อมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นก็มีการตั้งสำนวนเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริง.

Source : ข่าวสด

Date : 28 มี.ค. 2561

Page : 12

No: 61101194

## บ้านพักข้าราชการตุลาการ

วันที่ 27 มี.ค. พล.ท.วิจักช ศิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงกรณีศาลเชียงใหม่ ยืนยันโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักข้าราชการตุลาการ ที่มีการใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ใน ต.คอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งบริเวณเชิงดอยสุเทพและใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ไม่ขัดต่อกฎหมาย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมส่งงานเดือนมิ.ย.นี้ ว่า เรื่องการสร้างบ้าน เป็นเรื่องของศาล ผู้รับเหมา และราชพัสดุ ที่จะต้องขึ้นไปตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าว มีการก่อสร้างเกินพื้นที่ที่ขออนุญาตหรือไม่ ซึ่งเขาแย้งมาว่าไม่เกินจากพื้นที่ที่ขออนุญาตราชพัสดุ

พล.ท.วิจักชกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวกองทัพบกส่งคืนให้ราชพัสดุไปตั้งแต่ปี 2547 ถือเป็นเรื่องของราชพัสดุ ในส่วนของศาลไปขอใช้กับราชพัสดุประมาณปี 2547 หรือ 2548 จึงเป็นไปตามพันธสัญญาที่เขาเซ็นก่อสร้างกันไว้ เหมือนกับระเบียบราชการก็ควรจะไปตามระเบียบ ถ้าไม่คิดก็ว่าไปตามกฎหมายข้อบังคับทางด้านระเบียบพัสดุ ส่วนความรู้สึกของประชาชน จ.เชียงใหม่ ทางกระบวนการของศาลต้องไปทำความเข้าใจกับภาคประชาชน

นายสรารุช เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ศาลยุติธรรมต้องทำตามกฎหมาย ในฐานะเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทุกคนอยู่ในสังคมภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษ ศาลยุติธรรมก็ไม่มีสิทธิพิเศษ ดังนั้นเราก็พร้อมที่จะเคารพกฎหมายทุกประการ



🏠 **ยืนยันถูกต้อง** - ภาพถ่ายทางอากาศบ้านพักข้าราชการตุลาการ เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ นายสรารุช เบญจกุล เลขานุการศาลยุติธรรม ยืนยันปลูกสร้างถูกต้องตามกฎหมาย และเตรียมปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 มี.ค.